

## บาท/ดอลลาร์แข็งค่าเล็กน้อยหลังมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์, นักลงทุนชะลอเข้าตลาด

\*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย หลังมีแรงขายทำกำไรดอลลาร์ แต่บรรยากาศการซื้อขายโดยรวมยังคงเบาบาง เนื่องจากนักลงทุนส่วนใหญ่ชะลอการเข้าตลาดก่อนช่วงวันหยุดปลายปี

\*ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 35.95 และแนวรับที่ 36.10

\*ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เห็นว่า เงินบาทซึ่งยังอ่อนค่าน้อยกว่าบางสกุลเงินของคู่ค้าและคู่แข่ง ไม่เป็นผลดีต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

\*ธปท.ระบุว่า การดูแลอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้ จะติดตามดูไม่ให้เกิดการเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น และไม่ให้เกิดการเคลื่อนไหวของเงินบาทผิดไปจากพื้นฐานเศรษฐกิจ โดยยังคงให้เงินบาทเคลื่อนไหวตามกลไกของตลาด

\*ดอลลาร์ร่วงลงจากระดับสูงสุดในรอบ 14 ปีเมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน ในช่วงเช้าวันที่ตลาดเอเชีย ขณะที่นักลงทุนขายทำกำไรก่อนช่วงวันหยุด และการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในวันนี้

\*แต่ดอลลาร์ก็ร่วงลงไม่มากนัก ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยขึ้นในปีหน้า เนื่องจากคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวสูงขึ้น ภายใต้การบริหารของนายโดนัลด์ ทรัมป์ ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐ

\*ภาวะซื้อขายมีแนวโน้มชะลอตัว ก่อนเทศกาลคริสต์มาส โดยจุดสนใจในระยะใกล้ของตลาด อยู่ที่ข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐในวันนี้ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลจีดีพีประจำไตรมาสเดือนก.ค.-ก.ย., ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนประจำเดือนพ.ย. และจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกรายสัปดาห์

\*ยุโรปอาจถูกกดดัน ขณะที่นักลงทุนกำลังพิจารณาอนาคตของธนาคาร Monte dei Paschi di Siena ซึ่งเป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของอิตาลี ซึ่งกำลังมีสถานะย่ำแย่

\*รัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรีเปาโล เจนติโลนิ อาจจะประชุมกันในสัปดาห์นี้ เพื่อออกกฎหมายฉุกเฉินเพื่ออัดฉีดเงินทุนให้แก่ธนาคาร Monte dei Paschi di Siena ซึ่งธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) ตัดสินว่า เป็นธนาคารที่มีสถานะอ่อนแอที่สุดในบรรดาธนาคารชั้นนำของยุโรปโซน

\*เมื่อวาน นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย 2.61 พันล้านบาท ขณะที่ขายสุทธิตราสารหนี้ไทยทุกช่วงอายุ 702.96 ล้านบาท แต่ถ้านับเฉพาะตราสารหนี้อายุเกินกว่า 1 ปีขึ้นไป ขายสุทธิ 1.6 พันล้านบาท

\*08.52 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 35.98/36.00 จาก 36.009 เมื่อวาน

\*บาท/ยูโร อยู่ที่ 37.568/600 จาก 37.417 เมื่อวาน

\*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 117.56/59 จาก 117.84 เมื่อวาน

\*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.0441/42 จาก 1.0385 เมื่อวาน

"เทรตกันอยู่ใน range แคบๆเป็นส่วนใหญ่ นักลงทุนคงชะลอกันไปเกือบหมดแล้ว ตลาดก็คงไม่ได้ react กับอะไรมาก ถ้าไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหญ่ๆ เข้ามา" ดีลเลอร์ กล่าว

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้